

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔     รอบ ๖ เดือน     รอบ ๑๒ เดือน (ผลงานสะสม)

ที่	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (✓)			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน
			หน่วย นับ	ปริมาณ งาน			อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนิน แล้ว เสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทย ไม่ทนต่อการทุจริต”	จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต	กิจกรรม	๑	หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันการทุจริต	๒,๘๐๐		✓		เบิกจ่าย	สำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต
										๒,๘๐๐	
๒	การประชุมคณะอนุกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตจังหวัดภูเก็ต	จัดให้มีประชุมคณะอนุกรรมการฯ ติดตามและวางแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	ครั้ง	๔	หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตทุกหน่วยงานมีการติดตามและวางแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๑๒,๒๐๐		✓		เบิกจ่าย	สำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต
										๑๐,๕๐๐	
๓	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดภูเก็ต	จัดให้มีการบริหารงานและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดภูเก็ต	ปีงบประมาณ	๑	ใช้ในการบริหารงานและขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดภูเก็ต	๖๑,๓๐๐		✓		เบิกจ่าย	สำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต
										๕๖,๗๖๗.๗๕	
๔	โครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดภูเก็ต	หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ	กิจกรรม	๒	หน่วยงานภาครัฐในจังหวัดภูเก็ตไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ เข้าใจพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๒๓๔,๕๐๐		✓		เบิกจ่าย	สำนักงาน จังหวัด ภูเก็ต
										๑๙๕,๓๘๖	

ที่	แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย		ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)	ผลการดำเนินงาน (✓)			ผลการ เบิกจ่าย (บาท)	หน่วยงาน
			หน่วย นับ	ปริมาณ งาน			อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมในการ ประเมิน ITA ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น” ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดภูเก็ต	กิจกรรม	๑	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑๕,๙๕๐		✓		เบิกจ่าย ๑๕,๙๕๐	สำนักงาน ส่งเสริม การ ปกครอง ท้องถิ่น จังหวัด ภูเก็ต
๖	โครงการเสริมสร้างจริยธรรม ข้าราชการ กรมพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔	ยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต	กิจกรรม	๑	ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ ความสำคัญกับการยกระดับ คะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มากขึ้น	๕,๐๐๐		✓		เบิกจ่าย ๕,๐๐๐	สำนักงาน พัฒนา ชุมชน จังหวัด ภูเก็ต

**ปัญหา และอุปสรรค** : เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙ ) ทำให้การจัดกิจกรรมต่างๆ จำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด ๑๙ )

**ข้อเสนอแนะ** : อาจปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นการประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (VCS) หรือระบบ zoom